



สรุปมติของการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๕/๒๕๔๕

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๕

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	กองยานพาหนะอาคารและสถานที่	ขออนุมัติโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2549”	อนุมัติ
		ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจอดรถของอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ให้กองยานพาหนะฯ นำกลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นอัตราค่าจอดรถประเภทรายวันของผู้มาสัมมนา และนำเสนอที่ประชุมคณบดีอีกครั้งหนึ่ง
2	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	โครงการสินเชื่อคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	ไม่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา ทั้งในส่วนของนิสิตและบุคลากร เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีกองทุนสวัสดิการ มก. ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอยู่แล้ว และกรณีนิสิตอาจประสบปัญหาเรื่องการติดตามเงินกู้
		การเปลี่ยนแปลงวันดำเนินงานโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549	ที่ประชุมรับทราบ
3	รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ	ประกาศกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล-สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 1. สำนักทะเบียนและประมวลผล รับผิดชอบดูแลข้อมูล นิสิต 2. กองการเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดูแลข้อมูล บุคลากร 3. กองบริการการศึกษา รับผิดชอบดูแลข้อมูล หลักสูตร 4. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รับผิดชอบดูแลข้อมูล งานวิจัย 5. กองคลัง รับผิดชอบดูแลข้อมูล ระบบการเงิน 6. กองแผนงาน รับผิดชอบดูแลข้อมูล ระบบงบประมาณ 7. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูล	เห็นชอบในหลักการ และมอบให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันร่วมรับผิดชอบข้อมูลด้วย
4	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ขออนุมัติปรับลดอัตราค่าเช่าพื้นที่ทำการภายในอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นที่ทำการของสมาคมนักผังเมืองไทย	อนุมัติ โดยมีข้อสังเกตว่า อัตราค่าเช่าพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 600 บาท ต่อตารางเมตรนั้น เป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง ขอให้พิจารณาปรับให้เหมาะสม

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5	สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าสมนาคุณ ผู้เขียนเอกสารเผยแพร่ เอกสารคำแนะนำ และผู้ให้ข้อมูลเนื้อหาวิชาการในการผลิตวีดิทัศน์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม	มีมติดังนี้ 1. เห็นชอบให้นำร่างประกาศสภาฯ เรื่อง ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าสมนาคุณแก่ผู้เขียนเอกสารเผยแพร่ เอกสารคำแนะนำ การผลิตวีดิทัศน์และสไลด์ประกอบเสียง สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พ.ศ. 2534 เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 2. อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมนาคุณ ผู้เขียนเอกสารเผยแพร่ เอกสารคำแนะนำ และผู้ให้ข้อมูลเนื้อหาวิชาการในการผลิตวีดิทัศน์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม โดยขอให้ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ด้วย
6	ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ	ขออนุมัติกำหนดราคามะล็ดพันธุ์ ค่าบริการปรับสภาพมะล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ค่าบริการงานวิจัยและบริการการวิเคราะห์ ของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ	อนุมัติเฉพาะในส่วนของการกำหนดราคามะล็ดพันธุ์ และค่าบริการปรับสภาพมะล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่วนอัตราค่าบริการงานวิจัยและอัตราค่าบริการการวิเคราะห์ ที่ประชุมฯ มีมติมอบให้ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ นำกลับไปกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 1. การให้บริการพื้นที่เพื่อทดลองงานวิจัยนั้น เนื่องจากพืชที่นำมาวิจัยมีความหลากหลาย การกำหนดอัตราค่าบริการงานวิจัยในอัตรา 12,000 บาท/ไร่ จึงควรมีรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ชนิดของพืช การบำรุงรักษา และระยะเวลาการเก็บเกี่ยว 2. ควรเพิ่มรายละเอียดในอัตราค่าบริการวิเคราะห์การทดสอบโรคต้นเน่าที่ตรวจสอบระยะหลังออกดอก เช่น Charcoal Stalk Rot, Fusarium Stalk Rot และการทดสอบโรคที่ติดมากับมะล็ดและสร้างสาร Aflatoxin
7	คณะสัตวแพทยศาสตร์	ขออนุมัติค่าบริการทางวิชาการ การตรวจรักษาสุนัขและแมวของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขอปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2549 คณะวิศวกรรมศาสตร์	ให้ชะลอเรื่อง เพื่อนำไปพิจารณาในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ
9	คณะศึกษาศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับนิสิต โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10	คณะเกษตร	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ และขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิติตโครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
11	สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	1. ขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) 2. ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการฯ	1. เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
12	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	1. ขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์-อุตสาหกรรมเกษตร(ภาคพิเศษ) 2. ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการฯ	1. เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
		ขออนุมัติปิดโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์-อุตสาหกรรมเกษตร	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
13	คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา	ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549	
14	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2548 (ครั้งที่ 12) รวม 59 คน	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
15	ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย	รายงานผลการเข้าร่วมประชุม Autonomous University Forum สรุปประเด็นได้ดังนี้ 1. เรื่องนโยบายของรัฐบาลต่อการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ 2. เรื่องงบประมาณที่จะจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยในกำกับ ซึ่งไม่มีความชัดเจน 3. ความมั่นคงของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ในเรื่องค่าตอบแทน/เงินเดือน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ รวมถึงกฎหมายที่จะรองรับพนักงาน 4. หน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบันซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับทำให้เกิดปัญหาในเรื่องสถานะของผู้แทนหน่วยงาน การบริหารงาน และงบประมาณ 5. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับที่ค้างพิจารณาอยู่ในสภาฯ จะดำเนินต่อไปอย่างไร โดยมีรายละเอียดดังในเอกสาร ทั้งนี้ที่ประชุมได้ขอให้ผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ นำส่งประเด็นการพิจารณาปัญหา อุปสรรค และประเด็นการเจรจา ก่อนประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2549	ที่ประชุมรับทราบ
16	คณะทำงานปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการทำงาน	การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ได้พิจารณาคัดเลือกกระบวนการเพื่อดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ 10 ในมิติที่ 3 ของ ก.พ.ร. จำนวน 6 กระบวนการดังนี้ 1. การเสนอร่างหลักสูตรของภาควิชา 2. การพิจารณาหลักสูตรของที่ประชุมคณบดี 3. การพิจารณาหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 4. การเสนอแผนการรับนิติตปริญญาตรีต่อมหาวิทยาลัย ของคณะเจ้าของหลักสูตร	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 (ต่อ)		5. การสอบสัมภาษณ์และประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ รับนิสิตระดับปริญญาตรี 6. การดำเนินการเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคณะต่อมหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการประจำคณะ	
17	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและครุยวิยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่.....) พ.ศ. ให้ชื่อหลักเกณฑ์ในการกำหนดคสีของคณะดังนี้ 1. หน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดคสีประจำคณะ ได้โดยจัดทำเป็น พระราชกฤษฎีกา 2. หน่วยงานที่จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ กำหนดคสีประจำคณะ ได้ โดยจัดทำเป็นประกาศ สภามหาวิทยาลัย 3. คณะที่ใช้ชื่อเหมือนกัน ให้ใช้สีเดียวกัน	ที่ประชุมรับทราบ
18	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ	รายงานผลการดำเนินการจัดทำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2548 – 31 มีนาคม 2549)	ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะ สำนัก สถาบัน ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับคณะ สำนัก สถาบัน เพื่อวางแผนการดำเนินการ การจัดทำ คำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ต่ออธิการบดี
19	รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ	การจัดกิจกรรมการกุศลเดินเฉลิมพระเกียรติ “รวมพลังเกษตรไทย เทิดไท้องค์ราชัน”	ที่ประชุมรับทราบ
20	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	สรุปประเด็นการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกอบด้วย 1. การรับนิสิตนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 2. การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา 3. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของ สมศ. 4. แนวทางการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 5. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการในมหาวิทยาลัย	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)